

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng thuốc Đông y có hiệu quả không?

Chào bác sĩ phòng khám đa khoa Hùng Thịnh! Bác sĩ cho em hỏi [cách chữa viêm bao quy đầu](#) bằng thuốc Đông y có hiệu quả không? Chuyện là em bị viêm bao quy đầu, mặc dù đã sử dụng rất nhiều loại thuốc Tây y cả dạng uống và dạng bôi nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh. Được người hàng xóm mách thử chuyển sang chữa bằng Đông y xem thế nào. Em cũng đang phân vân không biết liệu có nên áp dụng cách này hay không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em! (Phan Hùng – 24 tuổi)



Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề bạn đang quan tâm cũng là câu hỏi mà phòng khám nhận được từ đông đảo các độc giả. Về câu hỏi của bạn, các chuyên gia của phòng khám Hùng Thịnh xin được giải đáp cho bạn như sau:

Chữa viêm bao quy đầu bằng Đông y có hiệu quả không?

[Viêm bao quy đầu](#) là tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trùng xảy ra ở bao quy đầu của nam giới do các loại vi khuẩn, virus, nấm hoặc trùng roi xâm nhập gây nên. Bệnh thường xuất hiện ở nam giới do vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, không đúng cách, không cắt bao quy đầu, hoặc do quan hệ tình dục không an toàn,...

Các triệu chứng bệnh viêm bao quy đầu không chỉ khiến nam giới đau đớn, khó chịu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà nếu không được chữa trị sớm, các tác nhân gây bệnh sẽ xâm nhập ngược dòng gây ra các bệnh về đường tiết niệu, thậm chí gây vô sinh hiếm muộn và ung thư dương vật ở nam giới.

Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu của bệnh, nam giới cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị sớm, không để bệnh chuyển nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh.

Trở lại với câu hỏi chữa viêm bao quy đầu bằng Đông y có hiệu quả không? Các chuyên gia của phòng khám nam khoa Hưng Thịnh cho biết, Đông y là phương pháp chữa trị sử dụng các thảo dược với cách thức thực hiện đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà. Hiện nay, có không ít bài thuốc chữa viêm bao quy đầu bằng Đông y với việc sử dụng các loại thảo dược như: mã tiền thảo, cam thảo, bạch linh,...

Trên thực tế, việc áp dụng các bài thuốc Đông y trong việc điều trị viêm bao quy đầu chỉ mang tính chất hỗ trợ, mà hoàn toàn không có khả năng chữa trị bệnh tận gốc, không thể loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng bệnh. Ngoài ra, việc áp dụng các bài thuốc Đông y cũng còn tồn tại nhiều nhược điểm như:

- Chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh mà không thể tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn, virus, nấm, trùng roi gây bệnh. Vì thế, không thể điều trị bệnh tận gốc.
- Chỉ áp dụng trong trường hợp viêm bao quy đầu mức độ nhẹ, được phát hiện sớm.
- Hiệu quả chậm nên đòi hỏi người bệnh phải áp dụng đều đặn và kiên trì trong một thời gian dài.
- Không phát huy tác dụng trong trường hợp điều trị viêm bao quy đầu do bao quy đầu dài - hẹp.

Như vậy, bạn Hùng thân mến, việc chữa bao quy đầu bằng thuốc Đông y là không hiệu quả, và bạn cần tiến hành thăm khám để xác định nguyên nhân gây bệnh, mức độ bệnh thì bác sĩ mới có thể chỉ định cho bạn phương pháp điều trị phù hợp.

 KHÁM NAM KHOA <ul style="list-style-type: none">★ Kiểm tra tinh dịch★ Kiểm tra dịch tiết niệu★ Kiểm tra HPV★ Xét nghiệm máu★ Kiểm tra lậu cầu khuẩn★ Kiểm tra vi khuẩn nấm★ Kiểm tra tuyến tiền liệt★ Kiểm tra đường huyết★ Khám lâm sàng	 GÓI KHÁM ƯU ĐÃI Chỉ với: 280.000đ KHÁM ĐẦY ĐỦ CÁC HẠNG MỤC	 KHÁM PHỤ KHOA <ul style="list-style-type: none">★ Xét nghiệm khí hư★ Soi âm đạo★ Test HPV★ Xét nghiệm nước tiểu★ Kiểm tra lậu cầu khuẩn★ Kiểm tra vi khuẩn nấm★ Phát hiện thai sớm★ Kiểm tra đường huyết★ Khám lâm sàng
BÁC SĨ TƯ VẤN	-30% PHÍ TIỂU PHẪU -30% PHÍ TRỊ LIỆU	0352.612.932

Phương pháp điều trị viêm bao quy đầu tốt hiện nay

Vậy nên [chữa viêm bao quy đầu ở đâu](#) tốt nhất? Nhận thấy rõ nhược điểm của các phương pháp điều trị viêm bao quy đầu thông thường, sau một thời gian dài nghiên cứu và học hỏi, [phòng khám đa khoa uy tín](#) Hưng Thịnh đã đưa vào chữa viêm bao quy đầu bằng phương pháp sóng ngắn CRS hiện đại, đã và đang chữa trị thành công cho vô số người bệnh.

Nguyên lý chữa trị của phương pháp này chính là sự kết hợp hoàn hảo của hiệu ứng tụ nhiệt và từ trường xoay tròn cụ thể như sau:

✓ Nhiệt lượng:

- Dùng nhiệt lượng thẩm thấu vào vị trí tổn thương, tiêu diệt hoàn toàn các tác nhân gây hại.
- Làm lành vết thương, tăng khả năng tuần hoàn máu tại vị trí thương tổn.
- Tăng cường sản sinh các protein miễn dịch, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm.

✓ Từ trường:

- Sử dụng từ trường xoay tròn, với chế độ rung phù hợp với mức độ bệnh giúp xóa tan cơn đau, giảm sưng tấy, lưu thông máu dễ dàng.
- Làm tăng hiệu quả, tác dụng của việc sử dụng thuốc.

Điều trị viêm quy đầu bằng phương pháp sóng ngắn CRS không chỉ loại bỏ hết mầm bệnh, điều trị bệnh triệt để, an toàn, ít gây tổn thương và hoàn toàn không biến chứng mà thời gian điều trị và phục hồi ngắn giúp người bệnh tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho việc chữa trị.

Bài viết có thể bạn quan tâm

[khám viêm bao quy đầu ở đâu](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

Như vậy, phương pháp sóng ngắn CRS là giải pháp chữa trị viêm bao quy đầu hữu hiệu mà bạn Hùng và những người bệnh khác nên áp dụng. Tuy nhiên, sau chữa trị để tránh tình trạng bệnh tái phát, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ, vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đúng cách, quan hệ tình dục an toàn, xây dựng chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý khoa học.

Trên đây là những chia sẻ, giải đáp của chuyên gia xoay quanh vấn đề cách [chữa viêm bao quy đầu](#) bằng Đông y mà bạn Hùng và quý độc giả quan tâm. Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc cần được giải đáp bạn vui lòng liên hệ phòng khám nam khoa Hùng Thịnh theo số hotline **0352612932** hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 380 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội để được khám chữa ngay hôm nay.

<https://trungtamytecamle.com/8-dia-chi-kham-viem-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi>